

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_AM_002_S2
ชื่อตาราง	รายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูล และมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>เป็นการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ตลอดจนผลกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ไม่รวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) จากรายงาน บบส.5 รายงานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นราย ไตรมาสและรายครึ่งปี โดยสถาบันการเงินจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจากไตรมาสที่ต้องรายงาน โดยแยกเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้ดอกเบี้ย หมายถึง ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียม ที่ได้รับจาก เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เงินฝากสถาบันการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย หมายถึง ดอกเบี้ย ส่วนลดจ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการกู้ยืมเงิน 3. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หมายถึง รายได้ดอกเบี้ยหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทบริหาร สินทรัพย์ได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้า และจากการรับบริหารสินทรัพย์ 5. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ จ่ายให้แก่ผู้รับบริหารสินทรัพย์ และที่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า 6. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการหัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากรกรรมเพื่อค่าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการขาย จากการประเมินมูลค่าตีธรรม หรือจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อค่า และกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท 8. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการขาย เงินลงทุน เมื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป 9. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในลูกหนี้ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้ จากการขายลูกหนี้ที่บันทึกบัญชีอยู่ในเงินให้สินเชื่อ จากการเปลี่ยนแปลงบัญชีจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ รวมทั้งกำไรจากการเรียกเก็บหนี้ 10. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายทรัพย์สินรอการขาย หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 11. รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ หมายถึง รายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนทุกประเภท และรายได้อื่นๆ 12. รวมรายได้จากการดำเนินงาน หมายถึง ยอดรวมของรายได้ทั้งสิ้น (รายการที่ 3 และรายการที่ 6 ถึงรายการที่ 11) 13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น 14. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุด แต่ไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว รวมทั้งจำนวนที่กั้นไว้สำหรับหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ และขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้และเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนมา 15. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย หลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า แต่ก่อนหักค่าภาษีเงินได้ 16. ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชี 17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กำไรหรือขาดทุน หลังหักค่าภาษีเงินได้

คำอธิบายข้อมูล	
แหล่งที่มาของข้อมูล	บริษัทบริหารสินทรัพย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=806&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5635